



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
เรื่อง ประกาศผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้ดำเนินการรับสมัครประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ประกาศลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ อ ๓๖ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดดังแนบ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. การแต่งตั้ง

จะแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และหากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้ผ่านการประเมินตามประกาศนี้ เป็นผู้มีความสามารถต่ำกว่าที่ ก.ค.ศ. กำหนด จะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือหากมีคำสั่งแต่งตั้งแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ จะยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งแล้วแต่กรณี จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ในภายหลังมิได้

๒. เงื่อนไขการส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้ผ่านการประเมิน จะต้องส่งผลงานและแนวคิดในการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน ตามจำนวนผลงานและเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ภายในระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล

อนึ่ง หากมีผู้ใดประสงค์ทักท้วงผลงานและข้อเสนอแนวคิดของข้าราชการดังกล่าวให้แจ้งหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค)

ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
 แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

ที่	ตำแหน่ง	กลุ่ม/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ-ชื่อสกุล	ตำแหน่ง ปัจจุบัน	ผลงาน/ข้อเสนอแนวคิดฯ	สัดส่วน ของผลงาน ที่ตน ปฏิบัติ	รายชื่อผู้ ร่วม จัดทำ ผลงาน
๑	นักวิชาการ ศึกษำำนาย การพิเศษ	กลุ่มส่งเสริมการจัด การศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ	อ ๓๖	นางรุ่งเรือง รักษ์มณี	นักวิชาการ ศึกษำำนาย การ	ผลงาน เรื่อง การคัดเลือกสถานศึกษาและ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับ รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน เรื่อง การคัดเลือกสถานศึกษาและ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับ รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิชยภูมิ	๑๐๐	-

